

# กระจก 8 หน้า

## ปัจจัยที่ไม่ใช่ "เศรษฐกิจ"

แม้ว่า "สภาวะแฟ" ที่ "มิสเตอร์พี" ไปแจมด้วยบ่อยๆ จะถกกันเรื่องเศรษฐกิจไทยเป็นหลัก แต่หลายครั้งเมื่อพูดถึงปัจจัยที่กระทบต่อ "การขยายตัวของเศรษฐกิจ" กลับไม่พูดถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ

สัปดาห์นี้ก็เช่นกัน เรื่องหลักที่สภาวะแฟวันนี้คุยกัน เรื่องแรกเป็นเรื่อง "ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์" ของโลก ว่าด้วยความขัดแย้งในเรื่องพื้นที่ที่ต่อเนื่องไปถึงนโยบายการเมือง รวมทั้งผลกระทบจากการก่อการร้าย

แต่ฮอตฮิต! เป็นที่สุดในช่วงนี้ เป็นการลุ้นระทึกความขัดแย้งล่าสุดระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือ ระหว่างประธานาธิบดีที่ "สุดขั้ว" มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ 2 คนในโลก

**ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และประธานาธิบดีคิม จอง อึน แห่งเกาหลีเหนือ**

โดยความขัดแย้งครั้งล่าสุดนี้ สรุปคร่าวๆ ว่า เกิดจากกรณีสหรัฐฯ ส่งเรือรบจากฐานทัพสหรัฐฯ บนเกาะกวมเข้าประจำการที่เกาหลีใต้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธหลายต่อหลายครั้ง โดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนเกาหลีเหนือไม่ให้ทำอะไรที่เป็นภัยคุกคามสหรัฐฯ ให้มากไปกว่านี้ หากทำอีกจะต้องเผชิญกับ "ไฟ ความเดือดดาล และอนุภาพที่ร้ายแรง" ของสหรัฐฯ แบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน

หลังจากนั้น กองทัพเกาหลีเหนือได้ออกแถลงการณ์สวนกลับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่า เกาหลีเหนือพร้อมที่จะรบ และวางแผนโจมตีเกาะกวมด้วยขีปนาวุธพิสัยกลาง

อย่างไรก็ตาม หลายคนยังมองในแง่ดีว่า สุดท้ายกรณีนี้จะสามารถยุติเพื่อเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้ เหมือนกับความขัดแย้งครั้งก่อนๆ หลังการที่นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ออกโรงแสดงความพยายามคลายความขัดแย้ง

ขณะที่ในประเทศไทย ซึ่งพิสูจน์มาแล้วอย่างชัดเจนว่า "ปัจจัยทางการเมือง" ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจ แต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยรุนแรงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา

"ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม การผลิต หดชะงัก ประเทศไม่มีความมั่นใจในการลงทุนใหม่ ทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ และล่าสุด "ความไม่แน่ใจในประเด็นการเมือง" ไทยเริ่มกลับมาอีกครั้ง ขณะที่ส่วนหนึ่งยังไม่มั่นใจว่า "เราจะมีทางเลือกตั้ง" ได้ตามกำหนด

ล่าสุดกรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง "ทิศทางการเมืองไทยหลังครบ 1 ปีประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 58.0% มีความเห็นว่า การเมืองไทยขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังมีอีก 19.2% ที่มีความเห็นว่า การเมืองไทยอาจจะถอยกลับสู่จุดความขัดแย้งเดิมๆ

ส่วนเมื่อถามความเห็นว่าคุณสมบัติการร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถจัดทำ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ประชาชน 45.3% ระบุว่าไม่น่าจะทัน ทำให้ต้องขยายระยะเวลาการเลือกตั้งออกไป

และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ขึ้นกับปัจจัยที่ไม่ใช่เศรษฐกิจเหล่านี้ไม่น้อย

"ปัจจัยทางเศรษฐกิจ" เงินทุนเคลื่อนย้าย ดอกเบี้ย ค่าเงิน สินเชื่อ จะขับเคลื่อนอย่างไรหลักใหญ่มาจาก "กลไกของตลาด" จากความเห็นร่วมของคนหลายฝ่าย ขณะที่ "นโยบายการเมือง" จะส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารประเทศ.

มิสเตอร์พี